



ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-๑๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียน รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษาโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการ และให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก การรับมอบตัวนักเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปจนกว่าจะมีคำสั่งแจ้งให้ถือปฏิบัติต่อไปนั้น

เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จึงดำเนินการดังนี้

๑.เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก การรับมอบตัวนักเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปจนกว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ดำเนินการต่อไปได้ ให้งานวิชาการได้ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองอย่างเร่งด่วนและเลื่อนการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิมเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๒.กำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ไม่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้นำภาระงานที่ยังมีหน้าที่รับผิดชอบกลับไปทำที่พักและห้ามใช้เวลาที่หยุดนี้ถือโอกาสเดินทางไปพักผ่อนยังต่างจังหวัดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนโรงเรียนจักดำเนินการทางวินัยต่อไป

๓.มอบหมายงานบริหารกิจการนักเรียนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษาโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการทั้งเวลากลางวันและกลางคืนตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๔.ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนมาทำกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งให้ดูแล รักษาสุขภาพอนามัยตนเองตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากพบว่ามิใช่หรือมีสุขภาพไม่ปกติให้แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายอรุณ สรรพคุณ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี